

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน  
๒. กำหนดการฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและครูอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ จึงได้วางแผนจัดการฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร หรือการประกอบอาชีพนักวิจัย นักเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์ พันธุ์ พืชทั้ง ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขและเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ สวทช.จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรระดับพื้นฐาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒ ในกรณีนี้ สวทช. จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายการอบรมได้ที่นางสาวเสาวณีย์ โสภณนันทวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๐ หรือ ๐๘ ๑๘๔๘๐๙๔๔ หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร [www.nstda.or.th/ssh/](http://www.nstda.or.th/ssh/) และเฟซบุ๊กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร <https://www.facebook.com/SSH.NSTDA>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าว ให้นักเรียนผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ขอแสดงความนับถือ



(นางอ้อมใจ ไทรเมฆ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานกลาง

ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๒๐ (เสาวณีย์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saowanee@nstda.or.th